

สวัสดิ์ปีใหม่ ๒๕๖๓

สรุปข่าว สธ.
ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2562

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐออนไลน์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, มติชนออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์แนวหน้า, workpointnews, INN, nationtv.

-เสนอข่าว สภาผู้แทนราษฎรประชุมพิจารณาญัตติขอให้ตั้งคณะกรรมการวิชาการวิสามัญพิจารณาศึกษาการใช้และแก้ปัญหา รวมถึงตรวจสอบผลกระทบการใช้กัญชา กัญชง กระท่อม อย่างเป็นระบบ โดย นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ระบุว่า หากปลดล็อกกัญชาอาจทำให้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ ซึ่งก.เกษตรฯ ต้องให้ความรู้กับเกษตรกร และสนับสนุนให้รัฐออกแบบและกลไกควบคุมกัญชาโดยพิจารณาโมเดลของต่างประเทศ และขอให้พิจารณาปลดล็อกกัญชาเพื่อประชาชนทุกคน ส่วนการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ทั้งกัญชาและกัญชง ซึ่งรัฐบาลเตรียมผลักดันนั้นยังสงสัยว่าจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงหรือไม่ และหากจะมีการใช้กัญชาเพื่อสันตนาการเหมือนต่างประเทศ ต้องพิจารณาโมเดลที่เกี่ยวข้องร่วมด้วย และหากต้องการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว ควรจัดเป็นโซนนิ่ง ซึ่งรัฐจะได้ประโยชน์จากการจัดเก็บภาษี และลดจำนวนนักโทษคดีมีกัญชาในครอบครองกว่า 5,000 คน

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวอิศรา

-เสนอข่าว ผศ.ภญ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา เตรียมยื่นร่าง พ.ร.บ.พืชยา กัญชา กระท่อม พ.ศ. ... ต่อประธานรัฐสภาหรือผู้แทน ในวันที่ 26 ธ.ค. 2562 เวลา 10.30 น. มีสาระสำคัญคือ เสนอให้จัดตั้งสถาบันพืชยา กัญชา กระท่อมแห่งชาติ มีฐานะเป็นนิติบุคคลในกำกับของนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่จัดทำนโยบายส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพืชยา ผลกระทบที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนามีปัญหา การแพทย์แผนไทยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 55 มีมาตรการส่งเสริม สนับสนุนการนำกัญชา กระท่อมและพืชยาอื่นมาใช้ในการศึกษาวิจัย การใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ สุขภาพ การใช้ตามวิถีชีวิตชุมชน การสร้างความมั่นคงด้านยาของประเทศ รวมทั้งเพื่อประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 27 ธ.ค. เวลา 10.00 น. รมว.สธ. จะได้เดินทางไป ก.ยุติธรรม เพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการศึกษาวิเคราะห์แนวทางและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการถอดพืชกระท่อมจากยาเสพติดให้โทษ

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ, มติชนออนไลน์, บ้านเมืองออนไลน์, newplus, TNN

-เสนอข่าว นพ.สุเทพ เพชรชมการ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 6 ตรวจเยี่ยมและดูงานกัญชาทางการแพทย์ที่รพ.เจ้าพระยา อกภัยุเบศร ซึ่งเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ตั้งแต่ 24 มิ.ย. 2562 และจะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 2 ม.ค. เป็นต้นไป โดยจ่ายยาตำรับแพทย์แผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม 16 ตำรับ เน้นการดูแลแบบองค์รวม จากการเปิดคลินิกกัญชาที่ผ่านมพบว่า ยาคุชไสยาสน์ช่วยให้ผู้ป่วยนอนหลับได้จริงในกรณีที่เข้านอนหลับอื่นมาแล้วไม่ได้ผล และยังช่วยเรื่องคุณภาพชีวิตอื่น ๆ ดีขึ้นด้วย ทั้งนี้ เขตฯ 6 พร้อมทั้งจะเป็นต้นแบบด้านกัญชาทางการแพทย์ทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย ตั้งเป้าเปิดให้บริการครบ 100% ภายใน 3 เดือน ครอบคลุม รพศ./รพท./รพช.และคลินิกกัญชา

ภญ.ดร.สุภาภรณ์ปิณฑียร ผู้ช่วยผอ.ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รพ.เจ้าพระยาอภัยุเบศร กล่าวว่า มีการติดตามเฝ้าระวังการใช้สารสกัดกัญชาอย่างเป็นระบบ พบว่า เกือบทุกกลุ่มโรคมีผลการรักษาที่ดี คลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.เจ้าพระยาอภัยุเบศร พร้อมทั้งจะเป็นแหล่งดูงานและพัฒนาบุคลากรสำหรับสถานพยาบาลในเขตฯ 6 นอกจากนี้ รพ.เจ้าพระยาอภัยุเบศรเตรียมผลิตตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนผสมในต้นปีหน้า ซึ่งเป็นกัญชาที่รพ.ปลูกเอง หวังว่าจะสามารถทดแทนการนำเข้ายาจากต่างประเทศในบางกลุ่มโรคได้ ถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

-เสนอข่าว ป.ป.ส. ร่วมกับ ออย. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ กรมศุลกากร กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และตำรวจภูธรภาค 1 จะจัดพิธีเผาทำลายกัญชาของกลางที่เหลือจากคณะกรรมการพิจารณา สนับสนุนกัญชาของกลางเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาและประโยชน์ทางการแพทย์ น้ำหนักรวมกว่า 10 ตัน ในวันที่ 26 ธ.ค. เวลา 10.00 น. ที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีรมว.ยุติธรรมเป็นประธานในพิธี

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการรายวัน</p> <p>-เสนอข่าว วิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี ลงนามความร่วมมือ กับ เขตฯ 10, ม.มหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ และสภาเกษตรกรแห่งชาติ วิจัยน้ำมันกัญชาตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ให้ประชาชนใช้ในระบบสุขภาพปฐมภูมิแบบสาธารณสุข ลดใช้น้ำมันกัญชาได้ดิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : chachoengsaonews</p> <p>-เสนอข่าว รพ.กระบี่ เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบคู่ขนานทั้งแผนปัจจุบันและแผนไทย มีบุคลากรที่ผ่านการอบรมจากกรมการแพทย์ มีขั้นตอนและระเบียบในการแจกจ่ายยาเป็นอย่างดี ให้บริการทุกวันพุธ เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 1</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี ม.รังสิต โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโพลล์ที่ระบุว่า นายกฯ มาจากการเลือกตั้งทำงานไม่ค่อยดี ถ้าไม่สามารถแบนสารพิษและปลดล็อกกัญชาเพื่อการแพทย์สำหรับประชาชนให้ปลูกได้ บ้านละ 6 ต้นก่อนสิ้นปีนี้ แสดงว่าผิดสัญญา กับประชาชน</p>	
<p>ปลดล็อกกระท่อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, บางกอกโพสต์, nationtv, ไทยรัฐออนไลน์, มติชนออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, เว็บไซต์เดลินิวส์, newtv, เว็บไซต์แนวหน้า, workpointnews</p> <p>-เสนอข่าว นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.ยุติธรรม อภิปรายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ว่า ได้เสนอเรื่องการปลดล็อกกระท่อมเข้ากรม.ไปแล้ว ส่วนเรื่องข้อจำกัดรวมถึงประกาศข้อห้ามที่เป็นกฎหมายของกระทรวงอื่นๆ อาทิ ประกาศบางฉบับของสธ. เรื่องยาเสพติดให้โทษ ได้หารือกับร.ว.สธ.แล้ว ซึ่งมีแนวโน้มเห็นด้วย และทั้ง 2 กระทรวงจะลงนามข้อตกลงกันในวันที่ 27 ธ.ค.นี้ เพื่อศึกษาและปลดล็อกไปกระท่อม ด้าน นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายว่า แนวทางที่ควรพิจารณา คือการลดความเดือดร้อนของประชาชนที่ถูกตำรวจจับเพราะครอบครองใบกระท่อม 5-10 ใบ กรณีมีการฯ ที่จะตั้งขึ้นจึงควรพิจารณาประเด็นดังกล่าวเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนด้วย</p>	-
<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เดลินิวส์, เดลินิวส์ออนไลน์, คมชัดลึก, เว็บไซต์บางกอกบิซนิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, thestandard เว็บไซต์ไทยโพสต์, mthai, ผจก.ออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ประชุมทางไกลร่วมกับ นพ.สสจ.ทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมจัด "วิ่งไถ่ขัง" ในโครงการรณรงค์ชุมชนปลอดยุงลาย โดยให้สสจ.ทุกจังหวัดเร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในช่วงเดือนม.ค.-มี.ค.นี้ และเชิญชวนประชาชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำและยุงลายในบ้านตนเอง และร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดโรคไข้เลือดออก ใช้ปัดขีดยุงลาย ระยะทาง 5 กม. ในวันที่ 10 ม.ค. 2563 เวลา 16.00-18.00 น. ที่กระทรวงฯ และจังหวัดต่างๆ</p> <p>-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การรณรงค์เนื่องจากการคาดการณ์ว่าปีหน้าสถานการณ์ไข้เลือดออกจะรุนแรงมากกว่าปีที่ผ่านมา เป็นการจัดการระยะสั้นและไม่มีการบังคับให้ต้องใส่เสื้อ สามารถนำเสื้ออื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรมได้</p> <p>-พญ.ชีวันนัท เลิศพิริยสุวัฒน์ ผอ.สถาบันวิจัยจัดการความรู้และมาตรฐานการควบคุมโรค กล่าวว่า ตั้งแต่ 1 ม.ค.- 17 ธ.ค. 2562 พบโรคไข้เลือดออกสูงเป็นอันดับ 1 ป่วย 125,235 ราย เสียชีวิต 131 ราย สูงกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง ผู้ป่วยที่เสียชีวิตอยู่ในช่วงอายุ 5-14 ปี การพยากรณ์โรคปี 2563 จะเพิ่มขึ้นถึง 147,361 ราย จึงต้องเตรียมความพร้อมในการแพร่ระบาดของโรค อันดับ 2 โรคไข้ปวดขีดยุงลาย ป่วย 11,046 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาถึง 4 เท่าและมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จังหวัดที่มีความเสี่ยงของคือ กทม. สุราษฎร์ธานี สมุทรสาคร เพชรบุรี และระยอง พบมากช่วงอายุ 25-34 ปี ในผู้ที่ทำอาชีพสวนยาง</p>	-
<p>เทศกาลปีใหม่ 2563</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ห่วงใยประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่มีการสังสรรค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 บางกลุ่มอาจนำยาเคมาเสพเพื่อให้เกิดอาการมึนเมา มีความสุข ซึ่งฤทธิ์ของยาเคระยะสั้นจะทำให้เกิดอาการหวาดระแวง จิตหลอน จำอะไรไม่ได้ ร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้เหมือนเป็นอัมพาตชั่วคราว หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดปัญหาทางสมองเกี่ยวกับความทรงจำและสมาธิ มีปัญหาเกี่ยวกับการรับรู้ทางจิต กลายเป็นคนวิกลจริต เกิดอาการเมายา หากขับรถอาจเกิดอุบัติเหตุได้</p> <p>นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถาบันบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวว่า การเสพยาเคในปริมาณมากร่วมกับสารอื่น ๆ หรือผสมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะเพิ่มความเสี่ยงทำให้ผู้เสพยาเสียชีวิต ทั้งนี้ ยาเคจะออกฤทธิ์ทำให้ผู้เสพยาประมาณ 30-60 นาที แต่ผลข้างเคียงอาจอยู่ได้นานถึง 24 ชม. การเสพยาปริมาณมากอาจทำให้หายใจติดขัดเสียชีวิตได้</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, ผจก.ออนไลน์, เว็บไซต์chiangmainews</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบูลลากร อธิบดีกรมอนามัย แนะนำการเลือกซื้อของขวัญวันปีใหม่ให้เกิดคุณค่าด้วยหลัก 5 ป. ได้แก่ 1) ประโยชน์ เลือกของขวัญปีใหม่ที่มียุทธศาสตร์ คำนึงถึงเพศ วัย และสุขภาพของผู้รับ 2) ประหยัด ราคาประหยัดแต่มีประโยชน์ มีคุณค่าทางจิตใจต่อผู้รับ 3) ปลอดภัย เลือกซื้อสินค้าที่มีเครื่องหมายมาตรฐานรับรองจากหน่วยงานราชการ มีชื่อผู้ผลิต ผู้นำเข้า สถานที่ผลิต วันผลิต วันหมดอายุ 4) เป็นไทย เลือกสินค้าที่ผลิตภายในประเทศและบ่งบอกถึงความเป็นไทย และ 5) เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับของขวัญประเภทอาหารแห้งและธัญพืชต่างๆ หากเก็บไว้นานหรือเก็บในสภาพที่มีความชื้นเกินไปหรือร้อนเกินไป คุณภาพอาจจะเสื่อมลงได้ ควรหลีกเลี่ยงของขวัญประเภทอาหารที่มีแป้ง ไขมันและน้ำตาลสูง ที่สำคัญไม่ควรให้เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพราะส่งผลเสียต่อสุขภาพ</p>	
<p>อุบัติเหตุปีใหม่ 2563</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, เดลินิวส์, เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดี ปภ. เปิดเผยว่า รมว.มหาดไทย ได้เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ควบคุมเข้มข้นช่วง 7 วัน ระหว่าง 27 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563 โดยจะรณรงค์ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" ใน 7 มาตรการหลัก ได้แก่ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน ลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม ลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ การช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ ความปลอดภัยทางน้ำ ดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว และการบริหารจัดการ ซึ่งทุกจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ และได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการการทำงานร่วมกับจิตอาสาในทุกระดับ เพื่อเป็นกำลังเสริมในการปฏิบัติงานสร้างความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่</p>	-
<p>ปัญหาการฆ่าตัวตาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : บทบรรณาธิการ คมชัดลึก</p> <p>-เสนอว่า มีแพทย์วิจัยศึกษาถึงสาเหตุของการฆ่าตัวตาย พบว่า ปัจจัยเรื่องความสัมพันธ์ ป่วยเรื้อรัง โรคทางจิต หรือแม้กระทั่งภาวะทางเศรษฐกิจ ไม่ใช่ปัจจัยเพียงด้านเดียวที่นำไปสู่การฆ่าตัวตาย แต่มาจากปัจจัยด้านอื่นทับซ้อนและร่วมด้วยเสมอ สิ่งที่น่ากังวลน่าจะเป็นเรื่องการลอกเลียนแบบ โดยในปี 2561-2562 มีเหตุการณ์นักศึกษาฆ่าตัวตาย จากนั้นมีการกระทำในวิธีการและลักษณะใกล้เคียงกันตามมา หรือการใช้เตาถ่านในการรมควันเสียชีวิตที่เริ่มเกิดถี่มากขึ้น ดังนั้นหน่วยงานรัฐต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา รวมถึงหน่วยอื่นๆ ในสังคม ทั้งสถานศึกษา ครอบครัว และเพื่อนใกล้ชิด</p>	-
<p>ของบุหรีแบบเรียบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด คอลัมน์บ.ก.ตอบจดหมาย</p> <p>-เสนอว่า หลังจากมีกรม.ใช้ของบุหรีแบบเรียบ 1 สัปดาห์ ร้านค้า ร้านชำ ร้านโชห่วย สถานบันเทิง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ส่วนใหญ่ยังคงจำหน่ายบุหรีของรูปแบบเก่า ยกเว้นร้านขายส่งหรือเอเยนต์รายย่อยในต่างจังหวัดที่ติดต่อขอเปลี่ยนกับบริษัท โดยร้านค้าส่วนใหญ่ระบุว่าประกาศแจ้งเตือนออกมากระชั้นชิด และมีสต็อกอยู่มาก หากให้เวลา 3-4 เดือนเพื่อระบายสต็อกของเก่าออกน่าจะลงตัว และเห็นว่า การที่เปลี่ยนเป็นของบุหรีแบบเรียบไม่ได้ช่วยลดจำนวนผู้สูบบุหรีเห็นได้จากปริมาณการขายบุหรีไม่ได้ลดลง เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุด</p>	-
<p>โรคไข้ฉี่หนู</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ bluechipthai, กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณหทัย วัฒนาวินิจฉัยเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้พื้นที่ภาคใต้ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและบางพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วม ประชาชนต้องระมัดระวังโรคไข้ฉี่หนู โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมที่ต้องแช่น้ำหรือลุยน้ำเป็นเวลานาน หรือต้องทำความสะอาดบ้านเรือนหลังน้ำลด แนะนำ 1.หลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือแช่น้ำเป็นเวลานาน หากจำเป็นควรสวมรองเท้าบูทหรือถุงพลาสติกสะอาด 2.หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆ 3.หมั่นทำความสะอาดบ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านให้สะอาด และ 4.หากมีอาการไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็วพร้อมแจ้งประวัติการเดินทางลุยน้ำ</p>	-
<p>โรคอหิวาต์แอฟริกาในหมู</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์เดลินิวส์, ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงการออกประกาศสธ. เรื่อง รายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 18 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ซึ่งมีการปรับเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในหมูจากเชื้อโรคกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ 3 ว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศฯ เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2562 และมีผลบังคับใช้แล้ว สาเหตุที่ต้องยกระดับเนื่องจากหากมีการระบาดจะกำจัดโรคได้ยากเพราะยังไม่มีวัคซีนป้องกัน และจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสุกรทั้งระบบ โดยมีการรายงานการระบาดของโรคในหลายประเทศแต่ยังไม่มีการระบาดในไทย</p>	-

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โฆษณาเครื่องดีมแอลกอฮอล์

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ

-เสนอข่าว นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แลกผลการดำเนินงานตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เทศกาลปีใหม่ 24 ธ.ค. 2561- 2 ม.ค. 2562 ว่า จากการลงพื้นที่ตรวจทั่วประเทศ 1,317 แห่ง พบการกระทำความผิด 278 คดี การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 40 ราย สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ดื่มแล้วขับ 43.66% ทั้งนี้ ได้ใช้แนวทาง "เทศกาล ปีใหม่ ปลอดภัย ปลอดภัย" เพื่อสนับสนุนการควบคุมและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 คือ 1.สสจ.และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายทุกระดับ ป้องปรามการกระทำความผิดและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2. สสจ.และ สสอ. ประสานความร่วมมือกับ อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดทีมเชิงรุกในการป้องกัน และแยกผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน มิให้ขับขี่ยานพาหนะ 3.รพ.เตรียมความพร้อมรับผู้กระทำความผิดฐานเมาแล้วขับจากกรมคุมประพฤติ เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา และ 4.กรณีพบผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และสงสัยว่าดื่มสุรา ให้สอบถามถึงสถานที่จำหน่ายและแจ้งตำรวจทราบ

ข่าวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ชดลิก

-เสนอข่าว กรมอนามัย โปสเตอร์ภาพข้อความเตือนพบเว็บไซต์ที่เป็นข้อมูลที่ออกมาเรื่อยๆ พร้อมแนะนำวิธีการสังเกต
1.เว็บไซต์หรือเพจเหล่านี้จะใช้รูปภาพจากหน่วยงานราชการ หรือใช้ภาพบุคคลทางการแพทย์ หรือบุคคลที่มีชื่อเสียง
2.จะแสดงหัวข้อข่าวและเนื้อหาบางส่วนเลียนแบบจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือ 3.เมื่อคลิกเข้าไปจะนำไปยังเว็บไซต์ขายของ และอาจมีเนื้อหาพาดพิงหน่วยงานหรือบุคคล โดยไม่เป็นความจริง

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

สื่อที่นำเสนอ : สยามรัฐ

-เสนอข่าว นพ.กิจจา เรืองไทย ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ แลกมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 โดยที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนร่างมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการทำให้สังคมไทยไร้รอยต่อออกจากมติเดิมเมื่อปี 2553 มีเป้าหมายยกเลิกการใช้แร่ใยหินในสังคมไทย โดยยืนยันมติให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งดำเนินการออกกฎหมายให้ยกเลิกการใช้แร่ใยหินเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระเบื้องแผ่นเรียบ กระเบื้องยางปูพื้น ภายในปี 2565 และยกเลิกการใช้แร่ใยหินเป็นวัตถุดิบในการผลิตผ้าเบรกและคลัตช์ ท่อซีเมนต์กระเบื้องมุงหลังคา ภายในปี 2568 และมีมติให้เน้นการปรับเปลี่ยนวิถีคิด และวิถีการเลี้ยงบุตรหลานในมิติใหม่ ให้เข้าใจเรื่องเพศภาวะ ซึ่งก.การพัฒนาสังคมฯ ก.สาธารณสุข ก.วัฒนธรรม รวมถึงภาคีอื่นจะร่วมจัดการความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจ

กรณีผู้ป่วยชู้ทำร้ายแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : ผจก.ออนไลน์

-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวถึงกรณีผู้ป่วยใช้มีดชูปะแพทย์ในห้องตรวจ รพ.พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา ว่า ปลัด สธ. ได้สั่งการนพ.สสจ.ฉะเชิงเทรา และ ผอ.รพ.พุทธโสธร ดำเนินการตรวจสอบแล้ว และให้ดูแลให้ความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยแก่บุคลากร หากพบว่าผิดจริงต้องแจ้งความ ซึ่งหากเป็นผู้ป่วยจิตเวชก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าระหว่างกระทำการไม่สามารถครองสติได้จึงจะพ้นผิด

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3

<http://pr.moph.go.th>

fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

